

ตัวชี้วัดภารกิจ	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี		
กลุ่ม/ Cluster	กลุ่มภารกิจบริการทางการแพทย์และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ		
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์		
คำนิยาม	<p><b>ขับเคลื่อน</b> คือ การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้ สร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ</p> <p><b>ศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง</b> คือ ศูนย์กลางในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มวัย สร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งการ สาธิตบริการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและให้บริการเกี่ยวกับโรคอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาในเขตเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้ประชาชนมีการดูแล ป้องกันตนเองและปรับปรุงสุขภาพของตนเองในการบรรลุซึ่งสุขภาพะอันสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม และจิตวิญญาณ</p>		
กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนอายุ ๑๔ ปีขึ้นไป ที่มารับบริการและใช้โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง พื้นที่ตั้ง ณ จังหวัดนนทบุรี		
ค่าเป้าหมาย	มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันอย่างน้อย ๒ โปรแกรม และมีผู้รับบริการใช้ โปรแกรมตรวจสุขภาพ อย่างน้อย ๓๐ ราย		
วิธีจัดเก็บข้อมูล	จัดเก็บข้อมูลจากผู้มารับบริการโปรแกรมการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี		
แหล่งข้อมูล	สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี		
รายการข้อมูล ๑	-		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	-		
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ ๒ : รอบ ๕ เดือนหลัง (เมษายน ๒๕๖๖-กรกฎาคม ๒๕๖๖)		
<b>เกณฑ์การประเมิน</b>			
รอบที่ ๒: รอบ ๕ เดือนหลัง (เมษายน ๒๕๖๖-กรกฎาคม ๒๕๖๖)			
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
๑	วิเคราะห์สถานการณ์การตรวจสุขภาพเชิงป้องกันของ คลินิก	๑	รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ การตรวจสุขภาพเชิงป้องกันในศูนย์ สุขภาพครบวงจรเขตเมือง สถาบัน พัฒนาสุขภาพเขตเมือง พื้นที่ตั้ง จังหวัดนนทบุรี
๒	จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนคลินิก	๑	แผนการดำเนินงานในคลินิก : การ จัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพ เชิงป้องกันและการประชาสัมพันธ์ คลินิก (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
๓	มีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนคลินิก	๑	รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนคลินิก

๔	มีโปรแกรมการตรวจสอบสุขภาพเชิงป้องกัน อย่างน้อย ๒ โปรแกรม และมีผู้รับบริการใช้โปรแกรมตรวจสอบสุขภาพเชิงป้องกัน อย่างน้อย ๓๐ ราย	๑	- หลักฐานโปรแกรมการตรวจสอบสุขภาพเชิงป้องกัน จำนวน ๒ โปรแกรม (๐.๕ คะแนน) - รายชื่อผู้เข้ารับบริการใช้โปรแกรมตรวจสอบสุขภาพ อย่างน้อย ๓๐ ราย (๐.๕ คะแนน)
๕	สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพ (สำหรับประชาชนอายุ ๑๔ ปีขึ้นไป) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง พื้นที่ตั้ง ณ จังหวัดนนทบุรี	๑	รายงานผลการตรวจสอบสุขภาพ (สำหรับประชาชนอายุ ๑๔ ปีขึ้นไป) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง พื้นที่ตั้ง ณ จังหวัดนนทบุรี (ชื่อ - สกุล ผลการตรวจ)
	คะแนนรวม	๕	

หมายเหตุ: กรณีกำหนดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน ให้กำหนดในระดับ ๑-๔ ส่วนระดับที่ ๕ กำหนดให้เป็น outcome

วิธีการประเมินผล	ดำเนินการได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน
ผู้กำกับตัวชี้วัด	นางสาวเกศรา โขคนำชัยสิริ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๖-๕๓๕-๑๕๙๔ โทรสาร - E-mail : siri.ketsara@gmail.com
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	๑. กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์ ๒. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล	๑. กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ๒. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน	๑. กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ๒. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล